



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 11 เดือนตุลาคม หน้า 14 มูลค่าข่าว 165,866.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



บางกอกเกียน
bangkokian@matichon.co.th

คณะลูกเรียนมาชาติที่มักเข้าร่วมประชุมและ
รับเลี้ยงรับรองจากคณะลูกเสือไทยระหว่าง
สัปดาห์นี้มีอาทิ

ประธานกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-
แปซิฟิก **มร.พอล พาร์กินสัน** จากออสเตรเลีย
รองประธานกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-
แปซิฟิก คนที่หนึ่ง **มร.เวนเดล อริซาด** จาก
ฟิลิปปินส์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะ
รองประธานคนที่สอง **มส.เรโอโกะ ซุซูกิ** จากญี่ปุ่น
มร.ไซมอน อัง บอค ลี จากเกาหลี อดีตประธาน
กรรมการลูกเสือโลก **ดร.เซา ซูโป** อดีตประธาน
กรรมการลูกเสือเอเชีย-แปซิฟิก จากจีน

นอกจากนั้นเป็นกรรมการลูกเสือภาคพื้น
เอเชีย-แปซิฟิก ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่าง
ประเทศ จากไต้หวัน **ดร.เหวียน ลี-บีน เลน**
มร.แอนโทนี ชาง จากฮ่องกง **มร.เพียตาส**
อิสวารี นาการาล เลขาธิการสมาคมลูกเสือ
อินเดีย **ทพ.อาเมต รัสดี** เอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจำประเทศไทย ผู้ตรวจการลูกเสือ
ฝ่ายต่างประเทศ อินโดนีเซีย **มร.อาเมต ฮาลี**
มานิกู หัวหน้าคณะลูกเสือมัลดีฟส์ **มร.เช** **อง เลง**
ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ สิงคโปร์
มร.จนาพรวิธ เฟอร์นาโด ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่าย
ต่างประเทศ ศรีลังกา ตะโตะ **ดร.มุหมัด มส.นุร์**
ซารีฟาร์ นูรุล อาทิก จากมาเลเซีย ผู้ตรวจการ

ทำไมต้องเป็นลูกเสือ???

ลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ **ศาสตราจารย์ ดร.คัง**
จิม ซอ จากมหาวิทยาลัยปูซาน เกาหลี
ยังมีอีกหลายประเทศ อาทิ **มร.พอล โย** จาก
สำนักงานลูกเสือเอเชีย-แปซิฟิก สมาชิกจาก
แปลา จากปากีสถาน จากบรูไนดารุสซาลาม และ
ผู้สังเกตการณ์อีกจำนวนหนึ่ง

กรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกจาก
ประเทศไทย มี **ดร.สมบูรณ์ บุญศิริ** ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายบริหารลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-
แปซิฟิก **ดร.พัทธ์โรจน์ กมลโรจศิริ** กรรมการลูก
เสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก **นายอรรถ แสงจิตต์**
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ลูกเสือภาคพื้น
เอเชีย-แปซิฟิก

รวมทั้งสิ้น 57 คน จาก 28 ประเทศ
การประชุมลูกเสือครั้งสำคัญระหว่างสัปดาห์นี้
ที่คณะลูกเสือประเทศไทยจัดขึ้นมี 4 การประชุม
ทำให้ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) นึกได้ว่า **ดร.สมบูรณ์**
บุญศิริ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิสภาลูกเสือไทยเคยถามว่า “ทำไมต้อง
เป็นลูกเสือ???”

ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) มีบังอาจตอบคำถามนั้น
แม้เคยเป็นลูกเสือตั้งแต่เรียนหนังสือ และเป็น
ลูกเสือเอก จึงขอให้ **ดร.อานันท์ชัย รัตกุล** ตอบ
ด้วยเหตุที่ **ดร.อานันท์ชัย** อาสาเข้ามาเป็นลูกเสือ
อยู่ในวงการนี้มานานกว่า 30 ปี เป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือชั้นสูง และได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง งามเกียรติ ลูกเสือสุดดี
ชั้นพิเศษ พอบประมวลได้ดังนี้

“หากตอบสั้นๆ ง่ายๆ เพราะลูกเสือเป็นของดี
แต่หากถามว่า ลูกเสือคืออะไร ต้องอธิบายด้วย
เหตุและผลพอสมควร

“ตลอดชีวิตถึงวัยเกษียณ จำได้ว่า เรื่องที่ทำได้
คุณพ่อ-พี่ชาย รัตกุล ภาคภูมิใจ คือการเป็นลูก
เสือสำรองที่ได้แต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน

“วันแรกที่ผมสวมเครื่องแบบลูกเสือ ขณะ
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท่านดีใจมาก ให้ผม
สวมเครื่องแบบลูกเสือถ่ายรูปกับครอบครัว ขณะ
ที่คนอื่นสวมเสื้อนอก ท่านบอกว่า ชุดของผมสวย
และสง่างามมีที่ท่านเป็นเด็ก ทั้งบอกด้วยว่าท่าน
ภูมิใจที่ได้เป็นลูกเสือถึงวันนี้ ซึ่งมีโอกาสเป็นลูก
เสือสองสามปีเท่านั้น

“ท่านบอกว่า นิสัยเจ้าระเบียบ มีวินัย ตรงต่อ
เวลา และซื่อสัตย์ ได้รับอิทธิพลจากการเรียนและ
ฝึกจากการเป็นลูกเสือทั้งสิ้น รวมถึงการมีอัธยาศัย
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น กระทั่งมาทำงานช่วยคุณปู่ที่
บริษัทเยวราช จนเป็นนักการเมือง

“เมื่อครั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล
กระทรวงศึกษาธิการและงานลูกเสือ จึงให้กอง
ลูกเสือจัดอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับ
ผู้นำ ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานถึงความรู้ขั้นสูง
ทั้งตัวท่านและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถึงรัฐมนตรี
คือนายชวน หลีกภัย เข้ารับการฝึกและอบรม
ด้วย”

นั่นสิ แล้วลูกเสือมีดีอย่างไร

